



ที่ นธ ๖๑๐๐๒/ ๑๐๕๐

สำนักงานเทศบาลตำบลต้นยางมัส
ถนนพระยาระแงะ นธ ๙๖๑๓๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรียน นายอำเภอระแงะ

อ้างถึง หนังสืออำเภอระแงะ ที่ นธ ๐๒๑๓/ว ๓๑๕๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอระแงะ ได้รับแจ้งจากจังหวัดนราธิวาสว่า ได้รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๑๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีมีผู้ร้องและประชาชนในพื้นที่บริเวณตำบลต้นยางมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐- ๕,๐๐๐ คน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปามีลักษณะขุ่น มีเศษขยะ สังกลิ้นเหม็น และไม่ไหลอยู่บ่อยครั้ง จึงต้องซื้อน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคด้วยตนเอง โดยประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาประมาณ ๖-๘ ปี มาแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอระแงะ จึงขอความร่วมมือ เทศบาลตำบลต้นยางมัส ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอระแงะ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้กับอำเภอระแงะทราบ นั้น

เทศบาลตำบลต้นยางมัส จึงสามารถชี้แจงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภายในเขตเทศบาล ฯ ซึ่งเป็นรายละเอียดจากการที่ได้เข้าร่วมรับฟังไปพร้อมกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอระแงะ และเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส ดังนี้

ในเรื่องของน้ำประปาไม่ไหลอยู่บ่อยครั้ง สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงและอธิบายว่ามีสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการก่อสร้างและขยายสะพานข้ามคลองต้นยางมัส ซึ่งท่อประปาจะต้องวางท่อพาดผ่านบริเวณสะพานข้ามคลอง ทำให้ต้องมีการซ่อมแซม และหยุดการจ่ายน้ำประปาบ้างเป็นบางครั้งในตลอดช่วงระยะเวลา ๒-๓ ปี ที่ผ่านมาของการก่อสร้างสะพาน ซึ่งการดำเนินงานในส่วนนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส สำหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องการให้มีและใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนนั้น เทศบาลฯ ดำเนินการได้เพียงการติดต่อและประสานงานเฉพาะในเรื่องการขยายเขตประปาในพื้นที่ของเทศบาลฯ เท่านั้น ในส่วนของบริเวณถนนระแงะมรรคา ๑๙ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการในเรื่องเปลี่ยนท่อประปาและขยายขนาดท่อเพื่อให้มีแรงดันส่งน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการไหลผ่านของน้ำได้ดีมากกว่า เดิม สำหรับถนนระแงะมรรคา ๑๒ อยู่ในระหว่างดำเนินการขยายเขตระบบวางท่อประปา และ ถนนระแงะมรรคา ๓๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่มีความสูงชันทางเทศบาลฯ ได้ทำการติดต่อประสานงานไปยังสำนักงานการประปา

/ ส่วนภูมิภาค.....

ส่วนภูมิภาคในการขยายเขตท่อน้ำประปาให้มีครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้น้ำประปาได้อย่างทั่วถึง และหากกรณีที่มีเหตุการณ์หยุดจ่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลตำบลต้นยางมีส สำนักงานการประปาภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสจะแจ้งทางเทศบาลฯ เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ในเพจ Facebook และมีการออกกรลประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจสอบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แซ่ฮ้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีส